



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๓/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓

ตามที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมือง จะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า นายหรั่ง ชูระพล ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ หมายเลข ๘ พรรคไทยสร้างไทย ผู้ถูกร้อง ได้มีการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ข้อกล่าวหาที่ ๑ ผู้ถูกร้อง เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สมาชิกผู้ใดลงสมัครหรือไม่ลงสมัครรับเลือก หรือเพื่อให้เสนอชื่อสมาชิกผู้ใด เข้ารับการเลือกในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔

ข้อกล่าวหาที่ ๒ ผู้ถูกร้อง หลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนน นิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๕)

ข้อกล่าวหาที่ ๓ ผู้ถูกร้อง เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๔)

ข้อกล่าวหาที่ ๔ ผู้ถูกร้อง จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่ตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑)

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วได้ความว่า ข้อกล่าวหาที่ ๑ ผู้ร้องกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องได้ปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งที่โรงงานน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีข้อความตอนหนึ่งว่า “พรรคการเมืองส่งผู้สมัครได้เฉพาะคนเดียว เพราะเขาเอา สส. คนเดียว ผมอยากเข้าไปอยู่พรรคเพื่อไทยมันก็มี สส. เก่าอยู่แล้ว เมื่อ สส. เขาไม่ออก เราก็เข้าไม่ได้ อยากร่วม

ไม่อยากเข้าไป ถ้าผมได้เข้าพรรคเพื่อไทย ผมไม่ต้องทำอะไรก็ได้ พี่น้องก็ต้องกาให้ผมอยู่แล้ว นะครับ ไม่ใช่ไม่อยากเข้าไปเฉย ๆ ถึงจ้างเขา ผมเสนอให้ห้าล้านบาท ให้ สส. เขาหนีไปลงเขตอื่นให้ผมลงด้วย นะครับ ที่แรกก็โทรเรียกผมไปคุยกันว่า เอ้า คุยกันเลย จะเอาอย่างไร จะย้ายไปเขตอื่น ว่างั้น เรียกผมไปที่นาเรา อยู่ทางออกกุดจับ ก็ไปตกลงกัน เอ้า พี่จะถอยให้ว่างั้น ให้คุณลงนี้เลย ไม่อยากแข่งกันหรอกเราว่างั้น ผมก็ว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีแล้วพี่น้อง ผมชอบคุณมาก ๆ ให้ผมลงด้วยหน่วยพรรคเพื่อไทย ผมชอบอยู่ ผมไม่มีโอกาสหรอก ถ้าคุณไม่ขยับให้ผม ก็ตกลงกัน แกร็บ เอ้าถ้าจะให้พี่ไปจริง ๆ พี่ขอได้ไหม ขอเงินหน่อย จะได้ไปสร้างคะแนนเสียงฐานเสียงไว้ที่อื่นอีก ว่างั้น เอาเท่าไรหรือพี่ ขอสิบ แกว่างั้น ผมก็นึกว่าล้านนึง ว่าสิบนี้เนาะ ถ้ามไปถ้ามมากกว่าสิบล้าน ว่างั้น แม่งมีงี้ที่นี้ กูจะไปหาเงินไหนตั้งสิบล้านวะ ต่อรอง ต่อรองกันทีนี้ ผมให้สามแกขอสิบ เอาไปเอามาตกลงกันได้ห้าล้าน เอ้าห้าก็ห้าสิวะ ผมยอมเสียห้าล้าน เพื่อจะเข้าพรรคเพื่อไทย คราวนี้ตกลงกันไม่ถึงสัปดาห์ วันดีคืนดีโทรศัพท์มาหาผม แกบอก ว่า นายอ้นที่เราคุยกันไว้ ยกเลิกนะ ว่างั้น พี่ไม่เอาหรือ ทำไม่ถึงว่างั้นละพี่ ไม่เอาแล้ว มันเป็นสมบัติของเรา ถ้าเราลงไม่ได้ เราก้จะเอาลูกเอาเมีย ลง ว่างั้น อ้าวว่าไปอีกละที่นี้ ผมก็เลย ว่า ไม่เป็นไรพี่ ถ้าพี่ไม่ถอย ผมก็ไม่ได้ลง” ตามคลิปบันทึกเสียงคำปราศรัย ของผู้ถูกร้องที่ผู้ร้องยื่นประกอบคำร้อง ซึ่งเป็นการยอมรับว่าผู้ถูกร้องได้สัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อมิให้ผู้ร้องลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทย จากการไต่สวนผู้ร้องให้ถ้อยคำ ว่า เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องได้โทรศัพท์ติดต่อตนและขอมาพบตนที่บ้าน แต่ตนตอบไปว่าไม่ได้อยู่ที่บ้าน จึงได้นัดหมายให้ผู้ถูกร้องมาพบตนที่บ้านสวนของตนที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาในช่วงเวลาเพียงในวันเดียวกันผู้ถูกร้องได้เดินทางมาพบตนที่บ้านสวน โดยมาพร้อมกับคนขับรถ ๑ คน จากนั้นตนกับผู้ถูกร้องได้พูดคุยกันเรื่องการเมืองในพื้นที่โดยผู้ถูกร้องขอให้ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทย เนื่องจากผู้ถูกร้องประสงค์ จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทย โดยเสนอเงินให้แก่ตนเป็นการตอบแทนจำนวน ๕ ล้านบาท ตนได้ปฏิเสธในทันที เนื่องจากตนอยู่พรรคเพื่อไทย มานาน จากนั้นก็พูดคุยกันในเรื่องทั่วไปอีกประมาณ ๓๐ นาที ผู้ถูกร้องจึงได้เดินทางกลับ พยานคนที่ ๑ ของผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรสะใภ้ของผู้ร้องให้ถ้อยคำ ว่า เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงเวลา ประมาณเที่ยง ผู้ถูกร้องได้มาพบผู้ร้องที่บ้านสวนและนั่งพูดคุยกันที่บริเวณโต๊ะใต้ถุนบ้าน ตนได้นำน้ำดื่ม มาต้อนรับผู้ถูกร้อง และกลับไปทำธุระที่ห้องครัว ซึ่งอยู่ห่างจากโต๊ะที่ผู้ร้องและผู้ถูกร้องนั่งพูดคุยกันประมาณ ๕ เมตร ตนได้ยินผู้ถูกร้องพูดขอให้ผู้ร้องเปิดทางให้ผู้ถูกร้องลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทย โดยผู้ถูกร้องเสนอให้เงินตอบแทนจำนวน ๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ร้องตอบว่าถ้าจะพูดกันเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันดีกว่า เนื่องจากไม่มีอำนาจเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย จากการ ไต่สวนผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ได้นัดประชุมวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. พยานคนที่ ๒ ของผู้ร้องซึ่งเป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ได้เชิญตนไปปราศรัยหาเสียง เลือกตั้งในวันดังกล่าวโดยตนไม่ได้ปราศรัยหาเสียงว่าจะให้หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดแก่ผู้ร้องเพื่อให้ผู้ร้องไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เหตุการณ์ตามคำร้อง เกิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนั้นตนดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และผู้ร้องดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ผู้ร้องได้โทรศัพท์เรียกให้ตนไปพบที่บ้านสวนของผู้ร้อง ตนจึงเดินทางไปพบกับผู้ร้องโดยมีคนขับรถของตน เดินทางไปด้วย เมื่อไปถึงตนได้พบกับผู้ร้องและพูดคุยกันเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิม ๘ เขตเลือกตั้ง เป็น ๙ เขตเลือกตั้ง

ซึ่งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเพิ่มขึ้นจาก ๘ คน เป็น ๙ คน โดยผู้ร้องถามตนว่า หากสภาผู้แทนราษฎรครบวาระหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วตนยังประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทยหรือไม่ หากสนใจผู้ร้อง จะสนับสนุนให้ตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย ส่วนผู้ร้องจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ อำเภอภูคต จังหวัดอุดรธานีในนามพรรคเพื่อไทย ตนจึงบอกกับผู้ร้องว่าต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะประชาชนจังหวัดอุดรธานีมีความนิยมชมชอบพรรคเพื่อไทยเป็นจำนวนมาก ผู้ร้องจึงรับปากว่าจะไปพูดคุยกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทย ต่อมาผู้ร้องแจ้งว่าไม่สามารถ สนับสนุนตนให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยได้ โดยในการพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าว ตนไม่เคย เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่ผู้ร้องแต่อย่างใด

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องได้ปราศรัยเสียงเลือกตั้งที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้วยข้อความตามที่มีการกล่าวหา โดยผู้ร้องมีเพียงคลิปบันทึกเสียงการปราศรัยหาเสียง ของผู้ถูกร้องในวันดังกล่าว ซึ่งจากการไต่สวนผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่าเหตุการณ์ตามคำร้องเกิดขึ้น เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ถูกร้องได้เดินทางไปพบผู้ร้องที่บ้านสวนของผู้ร้องที่ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีการสนทนากันเกี่ยวกับการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี และผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำปฏิเสธว่าตนไม่เคยเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินจำนวน ๕ ล้านบาท แก่ผู้ร้องเพื่อให้ตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนาม พรรคเพื่อไทย แม้พยานคนที่ ๑ ของผู้ร้องให้ถ้อยคำว่าในวันดังกล่าวตนได้ยินผู้ถูกร้องพูดขอให้ผู้ร้อง เปิดทางให้ผู้ถูกร้องลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนาม พรรคเพื่อไทย โดยผู้ถูกร้องเสนอให้เงินตอบแทนจำนวน ๕ ล้านบาท แต่พยานคนที่ ๑ ของผู้ร้องมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องเป็นบุตรสะใภ้ของผู้ร้องซึ่งอาจให้ถ้อยคำสนับสนุนผู้ร้องจึงต้องรับฟังถ้อยคำพยานผู้ร้องดังกล่าว ด้วยความระมัดระวัง อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย ตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔

ข้อกล่าวหาที่ ๒ ผู้ร้องกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่บริษัทผลิตน้ำดื่ม ตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้ถูกร้องปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยข้อความตามที่ปรากฏในข้อกล่าวหาที่ ๑ และข้อความอีกตอนหนึ่งว่า “สามสี่ปีเขาเป็นแหละ เค้าเคยมาเยี่ยมเยียนเราไหม ไม่มีครับ ทางฝ่ายขจิตร ละครับ ฝ่ายทางอนันต์ ศรีพันธุ์ ก็แล้ว จนถึงเดือนสุดท้าย จะเอาคะแนน เอาต้นมะขามมาแจก บ้านละสองต้น นั่นละผลงาน สส. เขตเพื่อนผม” และ “สส. อนันต์ อยู่ทางไหนละ อยู่ชัยภูมิ มีหมอวิชัยที่เป็นคนชัยภูมิเหมือนกัน แต่ย้ายมาอยู่อำเภอเพ็ญก็เลยนับเป็นคน อำเภอเพ็ญเฉยๆ จากนั้นมาไม่มีครับ ไม่มีครับ แต่พอใหญ่ขจิตรลงนะครับ ผมอยากดูความเจริญก้าวหน้า ของสองอำเภอเราเนี่ย ทำไม สส. เป็นแล้วไปอยู่ไหนไม่เห็นหน้าเห็นตา ของเขตเราเหมือนกัน เขตอำเภอสร้างคอม ว่าจะเอาขจิตรมาลง แต่เราก็ว่าชอบพรรคเพื่อไทย ให้กาเพื่อไทย ขจิตรก็ได้เป็น เมื่อเป็นแล้วเห็นหน้าสักทีมี ยันเห็นมัย ไม่เห็นหน้าสักครั้ง ผู้ใหญ่บ้านพูดให้ผมฟังมามากแล้ว ไม่ใช่ว่าแต่ไม่เห็นหน้า ไปหากก็ไม่เห็น ไปเรียกมาเอาบุญก็ไม่มา คราวนี้กลัวแพ้ กลัวสอบตก เอาคนใหม่มาลงทีนี้ นี่คือเขาถูกคนอำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอมเรา เขามองตัวเองแบบนี้ครับพี่น้อง เขามองตัวเองว่า กูได้เป็นแล้ว กูจะทำยังไงก็ได้ กูจะลง พื้นที่ ไปหาพี่น้องก็ได้ กูไม่ออกไปก็ไม่มีอะไร ผลงานกูมีหรือไม่มี ไม่สำคัญ ถึงวันกูก็จะใส่เสื้อพรรคลงไปสมัคร คนอำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม ก็เลือกกูเหมือนเดิม เขามองแบบนี้ครับ เขาถูกเราแบบนี้ จะปล่อยให้เขา ถูกอยู่แบบนี้หรือ” การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องด้วยข้อความดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายผู้ร้อง

ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เนื่องจากผู้ร้องไม่เคยเรียกรับเงินจากผู้ถูกร้องเพื่อให้ผู้ถูกร้องได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ พรรคเพื่อไทย และผู้ร้องไม่เคยเอาต้นมะขามไปมอบให้แก่ชาวบ้าน การแจกต้นมะขามดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการปลูกมะขามเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการแจกต้นมะขามให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการไต่สวนพยานคนที่ ๒ ของผู้ร้องซึ่งเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำว่ามีเมื่อประมาณวันที่ ๑๘ หรือวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้ดูแลบริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. ซึ่งผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของ ได้ติดต่อให้ตนช่วยแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโคก ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน มาร่วมฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. จากนั้นตนได้ประสานไปยังประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านให้ช่วยประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคนให้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนได้เดินทางไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องพร้อมกับพยานคนที่ ๓ ของผู้ร้อง ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก โดยเดินทางไปถึงสถานที่จัดปราศรัยหาเสียงเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นาฬิกา ตนเห็นทีมงานของผู้ถูกร้องยื่นแจกแผ่นพับหาเสียงเลือกตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าที่จอดรถของบริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. และพบว่า มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโคกมาร่วมฟังการปราศรัยหาเสียงประมาณ ๑๐๐ คนเศษ ในวันดังกล่าวตนได้ยื่นผู้ถูกร้องพูดปราศรัยหาเสียงทำนองว่าได้เสนอเงินจำนวน ๕ ล้านบาท เพื่อให้ผู้ร้องไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ ในนามพรรคเพื่อไทย และขณะที่ผู้ร้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปเยี่ยมเยียนประชาชน พออยากได้คะแนนก็นำต้นมะขามไปแจกให้ชาวบ้านครอบครัวละ ๒ ต้น และผู้ถูกร้องได้ปราศรัยทำนองว่าได้เชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปทานข้าวที่บ้านและให้เงินแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คนละ ๒๐๐ บาท ส่วนผู้ใหญ่บ้านกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับเงินคนละ ๕๐๐ บาท พยานคนที่ ๓ ของผู้ร้องซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำว่ามีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนไปฟังการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. และได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกเสียงการปราศรัยหาเสียงของผู้ถูกร้องไว้และนำไปเปิดให้สามีของตนฟัง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงเวลาก่อนเที่ยง ขณะที่ตนอยู่ที่ร้านขายของชำของตนที่หน้าวัดศรีสำราญ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคนหนึ่งมาพูดคุยกับตนเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้ถามถึงการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่ามีผู้ใดบันทึกภาพและเสียงไว้หรือไม่ ตนจึงตอบไปว่าได้บันทึกเสียงไว้ และได้เปิดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคนดังกล่าวฟัง ต่อมาในวันรุ่งขึ้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคนดังกล่าวได้พาตนไปพบผู้ร้องที่บ้านของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คนดังกล่าว ตนได้มอบคลิปบันทึกเสียงดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง จากการไต่สวนผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่าตนได้กล่าวปราศรัยหาเสียงด้วยข้อความดังกล่าวจริง แต่เป็นเพียงการอธิบายให้ผู้ที่มาฟังการปราศรัยหาเสียงได้เข้าใจถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตน และเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยได้รับเลือกตั้งไปตามความจริงที่เกิดขึ้นโดยเจตนาสุจริต โดยไม่มีเจตนาใส่ร้ายผู้ร้องด้วยความเท็จ หรือจงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคกให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้เข้าร่วมฟังปราศรัย

หาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง ซึ่งการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องดังกล่าวไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งของพยานทั้งสองแต่อย่างใด

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องได้จัดปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และพยานคนที่ ๒ และคนที่ ๓ ของผู้ร้องให้ถ้อยคำยืนยันว่าคลิปบันทึกเสียงประกอบคำร้องเป็นเหตุการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง ซึ่งจากการไต่สวนผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่าตนได้กล่าวปราศรัยหาเสียงด้วยข้อความดังกล่าวจริง แต่เป็นเพียงการอธิบายให้ผู้ที่มาฟังการปราศรัยหาเสียงเข้าใจถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของตน และเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เคยได้รับเลือกตั้งไปตามความจริงที่เกิดขึ้นโดยเจตนาสุจริต โดยไม่มีเจตนาใส่ร้ายผู้ร้องด้วยความเท็จ หรือจงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด ประกอบกับพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าได้เข้าร่วมฟังปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องในวันดังกล่าวการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้ง อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๕)

ข้อกล่าวหาที่ ๓ ผู้ร้องกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้ถูกร้องปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งด้วยข้อความตอนหนึ่งว่า “คราวนี้พอผมลงสมัครปุ๊บก็เลยคิดถึง อสม. เอ อสม. นี่ปรึกษากับเมีย เราเรียก อสม. มากินข้าวที่บ้านเราสักมือเป็นยังงั้นแหละ เอาก็เอาสิ ก็ไปเรียกเลย เรียก อสม. มากินข้าวที่บ้าน กินข้าวแล้วใส่มือให้สองร้อยบาทต่อคนนึงนะ คราวนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านก็ไป ก็เลยให้ห้าร้อยบาท” ปรากฏตามคลิปบันทึกเสียงประกอบคำร้อง การกล่าวปราศรัยหาเสียงดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าผู้ถูกร้องได้จัดเลี้ยงอาหารแก่อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโคก เพื่อจงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง จากการไต่สวนผู้ร้องให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงตามคำร้อง พยานคนที่ ๒ และคนที่ ๓ ของผู้ร้อง ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้ถูกร้องเรียกให้อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและมีการให้เงินแก่อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพียงแต่ได้ยินเรื่องดังกล่าวในขณะที่ผู้ถูกร้องปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และพยานทั้งสองไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด จากการไต่สวนผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนไม่ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก โดยในวันดังกล่าวกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโคกมีการนัดประชุมหารือการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. พยานคนที่ ๒ ของผู้ร้อง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ได้เชิญตนไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งในวันดังกล่าวตนได้พูดคุยเกี่ยวกับนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนัดประชุมหรือจัดเลี้ยงแต่อย่างใด และใช้เวลาในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งประมาณสองชั่วโมง หลังจากนั้นก็เดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสถานที่อื่น และจากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ และคนที่ ๔ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้ถูกร้องเรียกให้อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและมีการให้เงินแก่อสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้องได้จัดปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และมีการกล่าวข้อความปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งตามคำร้องจริง โดยพยานคนที่ ๒ และคนที่ ๓ ของผู้ร้องให้ถ้อยคำยืนยันว่าคลิปบันทึกเสียงดังกล่าวเป็นเหตุการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง แต่ไม่ทราบว่าผู้ถูกร้องเรียกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและมีการให้เงินแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจริงตามที่กล่าวปราศรัยหาเสียงหรือไม่ และตนไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด และจากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ และคนที่ ๔ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้ถูกร้องเรียกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและมีการให้เงินแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง และไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๔)

ข้อกล่าวหาที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้ถูกร้องได้กล่าวปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมีข้อความตอนหนึ่งว่า “คราวนี้พอผมลงสมัครปุ๊กก็เลยคิดถึง อสม.เอ๋ อสม. นี่ปรึกษากับเมีย เราเรียก อสม. มากินข้าวที่บ้านเราสักมื้อเป็นยังงัยหละ เอาก็เอาสิ ก็ไปเรียกเลย เรียก อสม.มากินข้าวที่บ้าน กินข้าวแล้วใส่มือให้สองร้อยบาทต่อคนนึ่งนะ คราวนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านก็ไป ก็เลยให้ห้าร้อยบาท” และข้อความการกล่าวปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งอีกตอนหนึ่งว่า “เรื่องของเรื่องนะนี่ ต่อมา อสม. คนนี้ ถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ห้าร้อยใช้ไหม คนนี้ก็ใส่สองร้อย เกี่ยวกับคนนี้ ออกบ้านผมไป ไปถามกันกับอีกคนหนึ่ง พี่ได้เท่าไร ผู้ช่วยบอกได้ห้าร้อยว่าจั้น เตือดร้อนกันหมดคราวนี้ เอากูคือได้สองร้อย ไปๆ ไม่ได้นะ กูก็ทำให้คะแนนหนึ่งเหมือนกัน ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ ไปถามใคร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยก็ได้ห้าร้อย ไปถาม อสม. ได้คนละสองร้อยเราจะผิดกันพี่น้องเอ๊ย ไม่แล้ว ไปคุยกันที่ศาลากลางบ้านอีก ชาวบ้านก็ได้ยินอีก เพราะว่าไม่ได้ก็ชาวบ้านนี้หละ ชาวบ้านโกรธคราวนี้ คราวนี้ว่าผมเอาแต่ อสม.อีก กายู่นะ เกือบแพ้เขา ไม่กาให้ผมโกรธว่าไม่ได้สองร้อย ไม่ได้ เอาอะไรปานนั้นหรือ เออสิสบบาทก็ได้นะว่าจั้น นี่ไม่ให้เลย ถ้าไม่ให้สักคนเค้าก็ไม่โกรธว่าจั้น นี่ไปให้ อสม. สองร้อยนี้หละ ผมถึงบอกว่า วันนี้นักกลับไปแล้ว อย่าไปเล่าให้ใครฟัง ไปถึงบ้านแล้วก็หัวเราะเลย ติดไว้ซะก่อน วันสุดท้ายเราค่อยว่ากัน ถ้าไม่มีอะไรได้กันหมดทุกคน ไม่ต้องห่วงนะครับ ให้ใจเย็นๆ ถ้าคนที่บ้านถามว่าวันนี้ได้อะไร สส. เค้าไป ไปได้อะไร ไปฟังเค้าพูดเฉยๆ พูดแบบนี้เลยนะพี่น้อง ขอฝากไว้ อย่าไปเสียใจข้างนอก น้อยไปน้อยมากก็ตามอดใจไว้ก่อน จนกว่าจะถึงบ้านตัวเอง ถ้าไม่มีบทเรียนจะไม่พูดเรื่องนี้ มันมีบทเรียนจากคะแนนเจ็ดพันแปดพัน เหลืออยู่สี่พันห้า แต่บางคนไม่ได้เงินไป จะไม่กาว่าจั้นเงินไม่มีหนีไปนา เงินไม่มากาไม่เป็น หวังจะได้เป็นพันโน่นนะ บ้าโธ่ คนบางคนก็พูดว่าอันนี้คนข้างบ้านผมว่าได้แบบนั้น เป็น อสม. ว่าจั้น ผมนี้เป็นหลานเรากียังไม่ให้ผมเลย โอ๊ย เสียหายมากเลยพี่น้องเอ๊ย เอ้า ตอนนีปิดเป็นความลับให้ผมด้วย โททกคนที่บ้านเราเลย ถึงวันค่อยว่ากัน จะมีอะไรก็จะได้กันทุกคนอยู่นะนะ ฝากไว้ ๆ พี่น้อง” การกล่าวปราศรัยดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าผู้ถูกร้องได้ จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง จากการไต่สวนผู้ร้องให้ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงตามคำร้อง พยานคนที่ ๒ และคนที่ ๓ ของผู้ร้องซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ไม่เคยทราบมาก่อนว่าผู้ถูกร้องเรียกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก ไปรับประทานอาหาร

อาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและมีการให้เงินแก่อาสมาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก เพียงแต่ได้ยินเรื่องดังกล่าวในขณะที่ผู้ถูกร้องปราศรียหาเสียงเลือกตั้ง และตนในฐานะที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็ไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องแต่อย่างใด จากการไต่สวนผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่า ตนไม่เคยให้เงินหรือทรัพย์สินใดแก่อาสมาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนแต่อย่างใด ข้อความปราศรียดังกล่าวเป็นเพียงการกล่าวถึงการปราศรียหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตนได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และมีการจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงของตน แล้วมีการนำไปพูดคุยกัน ทำให้เกิดความแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกัน จนทำให้คะแนนเสียงเลือกตั้งของตนลดลง ส่วนข้อความว่า “วันนี้กลับไปแล้ว อย่าไปเล่าให้ใครฟัง ไปก็หัวเราะเลย ดิดไว้ซะก่อน วันสุดท้ายเราค่อยว่ากัน ถ้าไม่มีอะไรได้กันหมดทุกคน หรือข้อความว่า “ตอนนี้ปิดเป็นความลับให้ผมด้วย โทษคนที่บ้านเราเลย ถึงวันค่อยว่ากัน จะมีอะไรก็ได้กันทุกคน” ตนหมายถึงเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะผลักดันโครงการและสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายของพรรคเพื่อให้ได้รับประโยชน์กันทุกคน และขอให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้สมัครอื่นที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งในวันที่ปราศรียหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวตนไม่ได้ให้เงินแก่บุคคลใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนตามที่มีการกล่าวหา พยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้อง ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำว่า ตนไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและไม่เคยได้รับเงินจากผู้ถูกร้อง จากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ตนไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้อง และไม่เคยได้รับเงินจากผู้ถูกร้อง และจากการไต่สวนพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ และคนที่ ๔ ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ไม่เคยไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ถูกร้องและไม่เคยได้รับเงินจากผู้ถูกร้องแต่อย่างใด

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องได้จัดปราศรียหาเสียงเลือกตั้งที่บริษัทผลิตน้ำดื่มตรา ที.อาร์. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีข้อความตามคำร้องจริง โดยผู้ถูกร้องมีหนังสือชี้แจงว่า การปราศรียหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประกอบกับพยานที่ไต่สวนประกอบซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านโคก และพยานที่ไต่สวนประกอบซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโคก ต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าไม่เคยได้รับเงินหรือมีการสัญญาว่าจะให้เงินจากผู้ถูกร้องแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๓ (๑) ตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ภิกษุ บุญประคอง  
(นายอิทธิพร บุญประคอง)  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง